

Ông Mai Thành Lâm: Làm dân vận bằng tất cả niềm đam mê

Trong mắt nhân dân địa phương, Ông Lâm luôn là người mẫu mực, là một công dân tốt và là một “dân vận viên” gương mẫu.

Người dân thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh không ai mà không biết đến Ông Mai Thành Lâm - Trưởng ban công tác Mặt trận của thôn 11; ông là người được bà con ở đây rất mực tín nhiệm và mến thương bởi sự khéo léo trong công tác dân vận. Ông Lâm tuy nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt huyết với công việc của địa phương, hết lòng chăm lo cho đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Trước năm 2015, thời điểm chưa thành lập thôn, nơi đây thiếu thốn trăm bề, đường sá đi lại, vận chuyển nông sản khó khăn, vất vả; từ trung tâm xã Đa Kai muốn đi vào thôn phải đi qua địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đồng cảm trước khó khăn chung của nhân dân trong thôn, năm 2015, ông Lâm đã bàn bạc với gia đình mua xe mức trị giá 400 triệu đồng và xin ý kiến của địa phương vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để mở đường chính đi vào trong thôn với chiều rộng 6m, dài 3,6km, trong đó, bê tông hóa khoảng 1,5km. Nhận thấy những đoạn đường vào khu dân cư giao với các khe suối chưa có cầu, cống kiên cố, gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, gia đình ông Lâm đã bỏ ra 500 triệu đồng và vận động bà con đóng góp công sức để hoàn thành 13 cầu, cống nối liền các con đường; nhờ vậy việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con thuận lợi hơn nhiều, nhất là trong mùa mưa, bão. Cuối năm 2018, thực hiện chủ trương Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ trong xây dựng giao thông nông thôn, ông Lâm đã đóng góp phần 30% của người dân (tương đương 300 triệu đồng) để bê tông hóa đoạn đường giáp ranh với huyện Tân Phú (Đồng Nai), lắp đặt 06 đèn năng lượng mặt trời 200W trị giá 15,6 triệu đồng trên tuyến đường. Ông đã bàn bạc với người dân trong thôn mở thêm tuyến đường đất dài 2km, rộng 4m vào khu đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng và Châu Mạ với tổng trị giá 78 triệu đồng, trong đó ông Lâm đóng góp 25 triệu đồng; ngoài ra, ông đã liên hệ với Trung tâm viễn thông huyện Đa Hoai, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hệ thống thông tin di động và internet để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và việc học tập của con em trong thôn....

Là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Ông đã vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây điều có thu nhập thấp sang các loại cây ăn quả có giá trị cao như sầu riêng, măng cụt, bơ, mít tố nữ...; vận động bà con làm hàng rào lưới B40 để bảo vệ vườn cây ăn trái. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ông đã vận động thành lập đội dân phòng và ủng hộ khoản tiền phụ cấp chức danh Trưởng Ban

công tác mặt trận thôn của mình cho hoạt động đội dân phòng và các tổ tự quản trong thôn; ủng hộ 27 triệu đồng và vận động các mạnh thường quân, bà con trong thôn góp được 60 triệu đồng để xây dựng và thi công tuyến đường ánh sáng an ninh với 70 bóng đèn, lắp đặt 04 camera an ninh và ông chi trả tiền điện hàng tháng. Từ năm 2017 đến nay, ông đã vận động xây dựng được 08 căn nhà tình thương và nhà tình nghĩa với tổng trị giá 390 triệu đồng; ủng hộ 60 triệu đồng để sửa nhà văn hóa thôn, 68 triệu đồng xây dựng nhà làm việc của đội dân phòng thôn; vận động nhân dân đóng góp xây dựng cổng chào của thôn trị giá 90 triệu đồng.

Trong mắt nhân dân địa phương, ông Lâm luôn là người mẫu mực, là một công dân tốt và là một “dân vận viên” gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, với những nỗ lực, cố gắng của mình, thời gian tới ông Lâm sẽ có những cách làm hay hơn nữa để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân gắn với đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào ở địa phương, góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống của nhân dân trong vùng.

Với những đóng góp của mình cho hoạt động ở địa phương, ông Mai Thành Lâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu cho Ban Dân vận Trung ương xem xét biểu dương, khen thưởng “Điển hình dân vận khéo” vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội sắp tới./.

Minh Du